

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๒๗๕๒



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปลผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๙๐๐ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาล หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปลผลการประชุม ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 34113
วันที่ 15 ต.ค. 2564
เวลา



ศูนย์โควิดฯ มท.

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 8489
วันที่ 15 ต.ค. 2564
เวลา

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๕๐๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เลขที่ 2330
วันที่ 15 ต.ค. 2564

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาล หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๒๐๕๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๒๓๐๕๐

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

๐/๖๓

ผลประชุม สปก.ศบค.
ประจำวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๒ ต.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลาณียม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	๑.๑ ขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณามาตรการด้านสังคมและมาตรการด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมควบคู่กับการปรับมาตรการเพื่ออนุญาตให้กิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยง สามารถเปิดดำเนินการได้ และบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และจังหวัดซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศต่อไป	ทุกส่วนราชการ	
		๑.๒ ให้ อก. รง. มท. และ สธ. กำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการและโรงงานต่าง ๆ เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการระบาดลักษณะกลุ่มก้อน (cluster) ในบางพื้นที่ อาทิ โรงงานใน จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ทั้งนี้ ขอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเล็กเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด	อก./รง./มท./สธ.	
		๑.๓ ขอให้ทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention มาตรการ COVID Free Setting โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการด้านสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน เช่น งานศพ งานบุญประเพณีต่าง ๆ	ทุกภาคส่วน	
		๑.๔ ที่ประชุมรับทราบการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ๑) ขอให้ สปม. ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เฝ้าระวังและกำกับการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย จ. นราธิวาส	สปม./ฝ่ายความมั่นคง/ฝ่ายปกครองในพื้นที่	

		<p>เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งบุคคลสองสัญชาติที่มักจะเดินทางข้ามไปมาสองฝั่งเป็นประจำ</p> <p>๒) ขอให้ สธ. ตรวจสอบจำนวนวัคซีนให้กับ จ.ปัตตานี และให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๓) ขอให้หน่วยงานในพื้นที่นำมาตรการหลัก อาทิ มาตรการ Universal Prevention มาตรการ COVID Free Setting มาดำเนินการอย่างเคร่งครัด ประกอบกับขอให้พิจารณามาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่และบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส) ต่อไป</p>	<p>สธ./จ.ปัตตานี</p> <p>สสจ./มท./ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง</p>	
		<p>๑.๕ ขอให้ สสจ. และ มท. พิจารณามาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อมีการเปิดการท่องเที่ยวในรูปแบบ sandbox ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดท่องเที่ยวยังมีสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อันเป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจของชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งขอให้ทุกจังหวัดประเมินขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเพื่อประกอบการกำหนดมาตรการในอนาคตอีกด้วย</p>	<p>สสจ./มท.</p>	
		<p>๑.๖ ขอให้ทุกส่วนราชการคำนึงถึงการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-19 ให้สอดคล้องตามแผนการเปิดประเทศ โดยให้คงความเข้มงวดในระบบการป้องกันและควบคุมโรคที่ดำเนินการให้รองรับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ในระยะต่อไป นอกจากนี้ ขอให้ สธ.หารือกับทุกหน่วยงานในการสร้างมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคให้พร้อมรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย</p>	<p>ทุกส่วนราชการ/ สธ. (คร., กรมอนามัย)</p>	
		<p>๑.๗ ศปก.ศบค. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดน่านองในการเปิดรับนักท่องเที่ยว (จ.ภูเก็ต) โดยขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p>		

		<p>๑) ให้ จ.ภูเก็ต วิเคราะห์สาเหตุและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายัง จ.ภูเก็ต และจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้ จ.ภูเก็ต ประสาน ตร. พิจารณาใช้ประโยชน์ของข้อมูลแรงงานต่างด้าวในระบบแรงงาน เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒) ให้ มท. พิจารณาดันแบบการปราบปรามแรงงานต่างด้าวไร้ระเบียบของ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีระบบการใช้ภาคีเครือข่ายภายในพื้นที่ นำไปขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในห้วงระยะเวลาต่อไป</p>	<p>จ.ภูเก็ต/ตร. ศบค.มท.</p>	
		<p>๑.๘ ศปก.ศบค. รับทราบและอนุมัติการดำเนินการรับรองผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก และคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ ต.ค. ๖๔ ณ รร.คอนราต โดยได้รับยกเว้นการกักตัวตามข้อ ๑ (๒) ของคำสั่ง ศบค. ที่ ๘/๒๕๖๔ ให้ บก.ทท. ประสานกับ คร. และ กต. ในรายละเอียดมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม และให้ บก.ทท. กำกับดูแลความเรียบร้อยของการจัดงานให้เป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และอาจใช้เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันต่อไป ในอนาคต รวมทั้งอาจมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการจัดการรวมกลุ่มเกินจำนวนที่กำหนดตามข้อกำหนด จึงต้องดำเนินการส่งเรื่องให้ กทม. พิจารณาต่อไป</p>	<p>บก.ทท./คร./กต./กทม.</p>	<p>✓</p>
		<p>๑.๙ ขอให้ กรมการจัดหางาน รง. ดำเนินการการกักกันตัวสำหรับแรงงานไทยเก็บผลไม้ที่เดินทางกลับจากประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ในรูปแบบ OQ ตามคำสั่ง ศบค.ที่ ๑๓ /๒๕ (ฉบับที่ ๑๕) ซึ่งจะมีผลให้ผู้เข้ารับการกักกันที่มี Certificate of Vaccination ลด</p>	<p>กรมการจัดหางาน รง./สร.</p>	

		วันกักตัวจาก ๑๔ วัน เป็น ๗ วัน โดย ปัจจุบัน กต. ได้ดำเนินการออก COE ตามคำสั่ง สปค. ชำรงต้นแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการกักกันตามคำสั่งของ เจ้าพนักงานโรคติดต่อหรือเข้ารับการรักษาต่อไป		
		๑.๑๐ ให้เน้นย้ำทุกสายการบินตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารให้ครบถ้วนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงธุรการสำหรับผู้ปฏิบัติงานหน้าด่าน	กพท./กต.	
		๑.๑๑ ให้ สธ. กต. ดศ. ตม. AOT กพท. ททท. พิจารณาความเหมาะสมเพื่อปรับลดจำนวนเอกสารก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้ ดศ. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำ application เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ รวมทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Feature ใน application อาทิ Thailand Plus ให้สามารถรองรับและจัดเก็บประวัติการเดินทางเพื่อประโยชน์ในการการสอบสวนโรคต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ สปค.ศบค. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวและรายงานให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป	สธ./กต./ดศ./ ตม./AOT/กพท./ ททท./ ฝ่ายเลขานุการ สปค.ศบค.	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ

สปค.ศบค.

๒ ตุลาคม ๒๕๖๔